



สมาคมแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)



ชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการ	สมาคมแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อองค์กร	อาเซียน
Organization Name	Association of Southeast Asian Nations
Organization Name	ASEAN
เว็บไซต์	<a href="http://www.asean.org/">http://www.asean.org/</a>
สำนักงานอาเซียน	70 Jl.sisingamangaraja Jakarta 12110 Indonesia โทร. (6221) 726 2991
วันก่อตั้ง	8 ส.ค. 2510 (วันอาเซียน)
ประเทศสมาชิก	บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม



## ประธานอาเซียน

สิงคโปร์ (ปี 2561) ไทย (ปี 2562) เวียดนาม (ปี 2563)

## ประชากรอาเซียน

ประเทศ	ประชากร (ล้านคน)	สัดส่วน ในอาเซียน (%)
บรูไน	0.428	0.07
กัมพูชา	16.249	2.48
อินโดนีเซีย	267.663	40.93
ลาว	7.061	1.08
มาเลเซีย	31.528	4.82
เมียนมา	53.708	8.21
ฟิลิปปินส์	106.651	16.31
สิงคโปร์	5.638	0.86
ไทย	69.428	10.62
เวียดนาม	95.540	14.61
รวม	653.894	100.00

## ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของอาเซียน

ประเทศ	GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วน ในอาเซียน (%)
อินโดนีเซีย	1,042,173	35.10
ไทย	504,992	17.01
สิงคโปร์	364,156	12.27
มาเลเซีย	354,348	11.93
ฟิลิปปินส์	330,910	11.15
เวียดนาม	244,948	8.25
เมียนมา	71,214	2.40
กัมพูชา	24,571	0.83
ลาว	18,130	0.61
บรูไน	13,567	0.46
รวม	2.969 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ	100.00

(ข้อมูลจาก World Bank Data 2561)

อาเซียนมีประชากรรวมเป็นลำดับ 3 ของโลก รองจากจีน (1,392,730 ล้านคน) และ อินเดีย (1,352,617 ล้านคน) ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียนอยู่ในลำดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ รองจากสหรัฐฯ (20.494 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) สหภาพยุโรป (18.756 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) จีน (13.608 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และญี่ปุ่น (4.970 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

**เลขาธิการอาเซียน** มาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัคร โดยหมุนเวียนกันตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีวาระ 5 ปี เลขาธิการคนปัจจุบัน คือ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) จากบรูไน ดำรงตำแหน่งระหว่าง ม.ค. 2561-ธ.ค. 2565

## วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน

1. เพื่อธำรงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสร้างคุณค่าทางสันติภาพในภูมิภาค
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาค โดยการส่งเสริมความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม
3. เพื่อธำรงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่น ๆ

**กลไกของอาเซียน** - หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน (Principle of Non-Interference)



#### - กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

### ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security community - APSC)

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภาคมีความสันติสุข มีการแก้ไขปัญหาภายในอย่างสันติวิธี โดยใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาค รวมทั้ง มีความร่วมมือด้านการต่อต้านก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ รวมทั้ง มีการริเริ่มกลไกต่าง ๆ ขึ้นใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง รวมทั้งมีความร่วมมือในการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล และความร่วมมือทางทหารต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก โดยมีองค์ประกอบคือ การมีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมเดียวกัน การมีความสงบสุขและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และมีความเป็นประชาคมที่มีความเป็นพลวัต ยึดความเป็นกลางและบทบาทของอาเซียนเป็นหลัก

### ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภาคมีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น มีลักษณะของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา เสริมความร่วมมือทางการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว พลังงาน และการพัฒนาทรัพยากร

### ประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community - ASCC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภาคเป็นสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีชีวิตร่วมกันอยู่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีความเสมอภาค พัฒนาการศึกษาศาสนาและสาธารณสุข รวมทั้งมีความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ประชาชนอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ความหลากหลายเชิงสังคมทั้งภาษา วัฒนธรรม และศาสนา

### ความเชื่อมโยงกันของอาเซียน (ASEAN connectivity)

อาเซียนกำหนดให้มีแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงกันของอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity-MPAC) โดยในส่วนของประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน เน้นการสร้าง ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพลังงาน) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเน้นการสร้าง ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเน้นการสร้าง ความเชื่อมโยงด้านประชาชน

### ข้อมูลการค้าและการลงทุนของอาเซียนกับคู่เจรจา

มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าสำคัญเมื่อปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจีนเป็นคู่ค้า อันดับ 1 มีมูลค่า 5.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 2 คือ สหภาพยุโรป มูลค่า 3.69 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 3 คือ สหรัฐฯ มูลค่า 2.72 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงในอาเซียนมากที่สุดเมื่อปี 2561 ได้แก่ สหภาพยุโรป โดยมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 4.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น ที่ 4.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน ที่ 2.03 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ



## ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่หลายประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามากระชับความสัมพันธ์มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์เศรษฐกิจโลก มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่ง อาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในการลงทุนสูง มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างกันภายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมมีความมั่นคง ไม่ปรากฏปัญหาที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ ปัญหาการก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบรุนแรง

ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับการแข่งขันอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในมิติต่าง ๆ ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศทั้งสอง เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสหรัฐฯ มีท่าทีที่แข็งกร้าวในการกดดันเพื่อแข่งกับอิทธิพลของจีนในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่มีนัยถึงจีนโดยตรง เช่น การมีปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล (Free and Open Indo-Pacific) ซึ่งมีความถี่และลักษณะการย้ายเงินมากกว่าในสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และพยายามกล่าวอ้างการพัฒนาพื้นที่เกาะเทียมของจีนว่าเป็นการกระทำที่ทำให้สหรัฐฯ จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการลาดตระเวนทางทะเล

ด้านความมั่นคง อาเซียนกระชับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาภายใต้กรอบ ADMM-Plus ทั้งการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างอาเซียน-จีน เมื่อ ค.ศ. 2561 และระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อ ก.ย. 2562 การขยายโครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิก (ASEAN Direct Communications Infrastructure-ADI) ไปยังประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างความไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

ปัจจุบันอาเซียนมีคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และความร่วมมือเฉพาะทางในบางสาขากับองค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ กลุ่มความร่วมมือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ และตลาดร่วมอเมริกาตอนล่าง

ปี 2562 เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้ ซึ่งเกาหลีใต้ดำเนินนโยบาย New Southern Policy เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีหลักการ 3 ประการ (3Ps) ได้แก่ 1) การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People) 2) การสร้างสันติภาพ (Peace) และ 3) การสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน (Prosperity) ซึ่งนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบาย Northeast Asia Plus Community of Responsibility (2560) โดยมองว่าอาเซียนจะมีความสำคัญมากขึ้น ตลอดจนอาเซียนยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการถ่วงดุลทางการทูต (Balanced Diplomacy) กับทั้งมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ ครบรอบ 30 ปี (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ระหว่าง 25-26 พ.ย. 2562 เพื่อทบทวนความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ในห้วง 30 ปี และการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตอีก 30 ปี

อาเซียนยังคงพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคในกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค โดยการมีบทบาทนำในการกำกับกรอบความร่วมมือของอาเซียนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลไกความร่วมมืออาเซียน +1 อาเซียน +3 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) และการประชุม รมว.กระทรวงกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers Plus-ADMM-Plus)



ปัจจุบัน ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยการส่ง ออท.ประจำ สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่อินโดนีเซีย รวม 93 ประเทศ

**ประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา (ASEAN Dialogue Coordinator)**

	คู่เจรจา	ประเทศผู้ประสานงาน		
		2558-2561	2561-2564	2564-2567
1	ออสเตรเลีย	เมียนมา	มาเลเซีย	ลาว
2	แคนาดา	ฟิลิปปินส์	เมียนมา	มาเลเซีย
3	จีน	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	เมียนมา
4	สหภาพยุโรป	ไทย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์
5	อินเดีย	เวียดนาม	ไทย	สิงคโปร์
6	ญี่ปุ่น	บรูไน	เวียดนาม	ไทย
7	เกาหลีใต้	กัมพูชา	บรูไน	เวียดนาม
8	นิวซีแลนด์	อินโดนีเซีย	กัมพูชา	บรูไน
9	รัสเซีย	ลาว	อินโดนีเซีย	กัมพูชา
10	สหรัฐฯ	มาเลเซีย	ลาว	อินโดนีเซีย

**ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partner)**

	คู่เจรจาเฉพาะสาขา	ผู้ประสานงาน
1	ปากีสถาน	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
2	นอร์เวย์	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
3	สวีตเซอร์แลนด์	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
4	ตุรกี	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน

**ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner)**

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา	ผู้ประสานงาน
เยอรมนี	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน

**การทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562**

ไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันแนวคิดหลัก (theme) ของการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยผลักดันการเป็นอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนการทำหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ไม่ปรากฏความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของสมาชิกอาเซียนอื่นในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย

**ประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญของอาเซียน**

สถานการณ์ในทะเลจีนใต้



สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ยังมีความเสี่ยงที่จะตึงเครียดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกภูมิภาค อาทิ การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลจีนใต้ การพัฒนาเกาะเทียมหรือการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ การเสริมสร้างกำลังทหารในทะเลจีนใต้ การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีน-สหรัฐฯ และการที่ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดียเข้ามาขยายบทบาทในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของภูมิภาคมากที่สุดคือ การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้น

การเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct-COC) อาเซียนและจีนสามารถพิจารณาร่างวาระที่ 1 ของการจัดทำ COC ได้ในสมัยการประชุมประธานอาเซียนของไทย ซึ่งร่างวาระดังกล่าวจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อหารือในการร่างเอกสารฉบับเต็มของ COC ต่อไป

#### แนวคิดอินโด-แปซิฟิกของอาเซียน

แนวคิดอินโด-แปซิฟิกของอาเซียน ริเริ่มโดยอินโดนีเซีย จากการที่นายมาร์ตี นาตาเลกาวารมว.กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเสนอแนวคิดดังกล่าวต่ออาเซียนเมื่อปี 2556 เนื่องจากขณะนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเผชิญกับแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคที่ใช้อาเซียนเป็นพื้นที่แสดงบทบาทมากขึ้น ต่อมาในปี 2560 อินโดนีเซียได้เริ่มพยายามผลักดันแนวคิดดังกล่าวอีกครั้ง โดยเสนอว่าอาเซียนควรมีความร่วมมือที่ชัดเจนขึ้นในการรับมือกับการแข่งอิทธิพล เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐฯ กลับมาใช้ปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลเพื่อคัดค้านการใช้น่านน้ำและการเดินเรือโดยเสรีในน่านน้ำของภูมิภาค (Freedom of Navigation Operation-FONOP) รวมทั้งการรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือ Quadrilateral Alliance ระหว่างญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอินเดีย เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอินโด-แปซิฟิก

ต่อมาในปี 2561 อินโดนีเซียได้ผลักดันประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมเมื่อคราวที่สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียน และได้เริ่มมีการร่างเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 อาเซียนได้รับรองแนวคิดดังกล่าว โดยออกเป็น ASEAN Outlook on the Indo-Pacific-AOIP เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual trust) 2) ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และ 3) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) นอกจากนี้ ยังยึดหลักการสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เฉพาะอย่างยิ่งตามหลักการของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) โดยใช้กลไกที่มีอยู่เดิมของอาเซียน ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว โดยมีแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน 4 สาขา ได้แก่ 1) ความร่วมมือทางทะเล 2) การเชื่อมโยง 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านอื่น ๆ

#### การบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)

สมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เห็นพ้องร่วมกันในการเร่งการเจรจาเพื่อบรรลุข้อสรุปความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ใน พ.ย. 2562 ที่ไทย อินเดียยังคงมีข้อสงวนที่ไม่สามารถรับรองความตกลงได้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อาเซียนและประเทศสมาชิก RCEP ที่เหลืออีก 5 ประเทศ จึงมีมติร่วมกันว่า จะเลื่อนการลงนามความตกลงไปในต้นปี 2563

#### **ประเด็นสำคัญของอาเซียนที่ต้องติดตามในปี 2563**



- การแข่งอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ
  - การทำหน้าที่ประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี 2563
  - ความสำเร็จของอาเซียนและจีนในการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of Code of Conduct)
    - ความท้าทายร่วมด้านความมั่นคงของอาเซียน และความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาภัยข้ามแดนน่าจะเป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากการมีความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมที่ซับซ้อนและสะดวกสบายขึ้นภายในอาเซียนเอง
    - ความเป็นเอกภาพและความสามารถในการรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)
    - ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม
    - ปัญหาในการรับมือกับภัยพิบัติ
-





ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย  
(Dato Paduka Lim Jock Hoi)

ตำแหน่ง	เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 วาระการดำรงตำแหน่ง ม.ค.2561-ธ.ค.2565
สัญชาติ	บรูไน
เกิด	5 ธ.ค. 2494 (อายุ 69 ปี/ปี 2563)
การศึกษา	- Keele University สหราชอาณาจักร (Post Graduate Certificate of Education) - City of London Polytechnic สหราชอาณาจักร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)
ประวัติการทำงาน	<p>2520 เริ่มรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการบรูไน</p> <p>2529 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน</p> <p>2532 เจ้าหน้าที่อาวุโส กรมพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไน กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน</p> <p>2544 อธิบดีกรมการค้า กระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไน</p> <p>2548 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไน</p> <p>2549 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไน</p> <p>2554 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia-ERIA)</p>